



ที่ สก ๒๕๕๐๑/ว ๑๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว ๒๕๑๖๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอแจ้งเดือนการแพร่ระบาดของแก๊งค์ต้มตุ๋นหลอกหลวงประชาชน

เรียน กำนันตำบลหนองน้ำใส, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ - ๑๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวัฒนานคร ด่วนที่สุด ที่ สก ๐๔๑๘.๑ / ว ๖๓  
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้รับแจ้งจาก ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวัฒนานคร ได้แจ้ง จังหวัดสระแก้วแจ้งว่า มีประชาชนร้องเรียนผ่านระบบ Online ต่อศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยมีบุคคลหรือบุคคลหรือกลุ่มคนมีพฤติกรรมเข้าข่ายแก๊งค์ต้มตุ๋นหลอกหลวง โดยการชักชวนให้ประชาชนในหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเครือข่ายที่ผิดกฎหมาย และสัญญาว่าจะให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิก ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันรับสมัคร โดยจะโอนเงินผ่านเข้าบัญชีให้คนละ ๑ ล้าน ๕ ล้านบาท ๑๐ ล้านบาท และ ๑๕ ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจสอบเงินที่ผู้ชักชวนโอนเงินให้ทางโทรศัพท์ เท่านั้นและประชาชนผู้สมัครจะต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. จ่ายค่าสมัครสมาชิก คนละ ๓๐๐ บาท
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสมาชิกเงินฝากธนาคาร
๓. ชื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จากผู้ชักชวนในราคาเครื่องละ ๑,๗๐๐ บาท

แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้สมัครเป็นสมาชิกรายใด ได้รับเงินตามที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้สัญญาไว้ โดยอ้างว่าเป็นเงินที่จะนำมาจ่ายให้ผู้สมัครต้องเอามาจากต่างประเทศ ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของแก๊งค์มิจฉาชีพดังกล่าว จึงขอให้ท่านตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ระวัง หากมีพบว่ามีแก๊งค์บุคคลดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมา ในพื้นที่ของท่าน โปรดรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ฉวี ษะ

(นายอริยะ ไชยแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๗๑๓๗

โทรสาร. ๐ ๓๗๒๔ ๗๑๓๖

http://www.nong-namsai.go.th

